

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพลิน สร้อยเสน	ประธานสภาเทศบาล	เพลิน สร้อยเสน	
๒	นายเพอ บุญเลิศ	รองประธานสภาเทศบาล	เพอ บุญเลิศ	
๓	นายทวีโชค บัวพา	เลขาธิการสภาเทศบาล	ทวีโชค บัวพา	
๔	นายสมพร สร้อยแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สมพร สร้อยแสง	
๕	นางนงนุช บุญประถัมภ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	นงนุช บุญประถัมภ์	
๖	นายหัมใจ จำปางาม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	หัมใจ จำปางาม	
๗	นายสมพร เหมาะะดี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สมพร เหมาะะดี	
๘	นายภาคภูมิ ภูมิสุข	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ภาคภูมิ ภูมิสุข	
๙	นายถนัด หอมเนียม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ถนัด หอมเนียม	
๑๐	นางรัศมี สร้อยเสน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	รัศมี สร้อยเสน	
๑๑	นายสนั่น บุญขาว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สนั่น บุญขาว	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสาย สุภิมานิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	-	กักตัว ติดเชื้อโควิด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมิน ด้วงทอง	นายกเทศมนตรี	สมิน ด้วงทอง	
๒	นายจิน บุญพอก	รองนายกเทศมนตรี	จิน บุญพอก	
๓	นายทักษิณ แจ่มใส	ผู้อำนวยการกองช่าง	ทักษิณ แจ่มใส	
๔	นางสาวปราณีต สุดาปิ่น	หัวหน้าสำนักปลัด	ปราณีต สุดาปิ่น	
๕	นางสาวณัฐชยาภรณ์ แพงเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ณัฐชยาภรณ์ แพงเจริญ	
๖	นายอมร เนื่องมี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อมร เนื่องมี	
๗	นายอุทิศ ลานรอบ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	อุทิศ ลานรอบ	
๘	นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มพวง	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	เสาวลักษณ์ พุ่มพวง	
๙	นางสาวปราณี พานทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	ปราณี พานทอง	
๑๐	นางสาวธัญจิรา จันทร์จ่าย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ธัญจิรา จันทร์จ่าย	
๑๑	พจ.ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์	
๑๒	นางเฉลิมศรี บุญครอง	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน	เฉลิมศรี บุญครอง	

๑๓	นายชัยชาติ สังขระ	ผู้ใหญ่บ้านแคน หมู่ที่ ๗	ชัยชาติ สังขระ	
๑๔	นายชัยพล รากแก้ว	ผู้ใหญ่บ้านยางบ่กริมย์ หมู่ที่ ๘	ชัยพล รากแก้ว	

นายทวีโชค บัวพา
เลขานุการสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภา ฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และขออนุญาตอ่าน
ประกาศอำเภอชุมพลบุรี

ประกาศอำเภอชุมพลบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ด้วยเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ป.๘๔-๑) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว แขวงทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ได้ตรวจสอบและพบว่าสะพานชุมชนสายสร.๐๑๒ สะพานใหม่มาหนองไผ่ - กระโพ ตำบลกระโพ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จัดสรรภูดิน ที่ต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์แต่ยังขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างถนนอันจะเป็นการสร้างความสำเร็จในท้องถิ่นอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชนบทให้ดียิ่งขึ้น และขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขอราชการอื่นๆ

อำเภอชุมพลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ ๙๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) วันเพ็ญ หาญเสมอ
(นางวันเพ็ญ หาญเสมอ)
นายอำเภอชุมพลบุรี

นายทวีโชค บัวพา
เลขานุการสภาเทศบาล
นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑

เรียนเชิญนายเพลิน สร้อยเสน ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗,๘ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี้

วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ที่ได้มีคำสั่งให้ หัวหน้าส่วนทุกส่วน เจ้าหน้าที่ พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนได้เข้าร่วม การจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพพระครู
พรหมมาสารคุณ และพิธีบรรจุสรีระสังขาร เจ้าอาวาสวัดยางบ่อภิรมย์ เจ้าคณะตำบลนาหนองไผ่ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน
ที่ช่วยกันดูแล จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กระผมในนามลูกศิษย์หลวงพ่อก และคณะกรรมการ
ดำเนินงานจึงขอขอบคุณอีกครั้ง สำหรับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือขอบคุณครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๒

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล
นายสมิน ด่วงทอง
นายกเทศมนตรี ฯ

วาระที่ ๓.๑ ขอเชิญท่านนายก แจ้งเรื่องเสนอเพื่อทราบ เชิญครับ

ครับเรื่องเสนอเพื่อทราบ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ รองประธาน ท่านเลขา
ประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี้ผมได้เชิญผู้ใหญ่บ้าน ๓ หมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อจะได้เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งอยู่ในวาระถัดไป
เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องที่ ๑ มีเจ้าหน้าที่โอนย้ายมา จำนวน ๑ ราย คือ นางเฉลิมศรี บุญครอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน โอนมาจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญแนะนำตัว ครับ

นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่าน
หัวหน้าส่วนต่างๆ ท่าน ดิฉันชื่อ นางเฉลิมศรี บุญครอง ชื่อเล่น นุช ค่ะ โอนย้ายมาจากสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้
กลับมาช่วยงาน มาช่วยพัฒนาตำบลของเรา หากทุกท่านมีงานที่จะให้ช่วยก็ยินดีค่ะ และขอฝากเนื้อ
ฝากตัวด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสมิน ด่วงทอง
นายกเทศมนตรี ฯ

จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหน น้องเคยทำงานร่วมกับนายกมาก่อน ตั้งแต่ผมเคยดำรงตำแหน่งนายก อบต.
และน้องเขาสอบได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน ไปบรรจุอยู่
ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ๒ ปี และก็ย้ายมาอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
และก็ได้ขอโอนย้ายมาอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่อีกครั้ง เพื่อกลับมาดูแลครอบครัวและ
มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป

นายสมิน ด่วงทอง
นายกเทศมนตรี ฯ

วาระที่ ๓.๒ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ

นายทักษิณ แจ่งใส
ผู้อำนวยการกองช่าง ฯ

เรียนท่านนายก ฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำหรับ
วาระที่ ๓.๒ เกี่ยวกับโครงการเงินจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ปี ๒๕๖๔ ถึง
ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเสร็จหมดแล้วทั้ง ๑๑ โครงการก็มีบางโครงการ
ที่กำลังดำเนินการเบิกจ่ายอยู่

วาระที่ ๓.๓ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (งบถ่ายโอน) มีทั้งหมด ๖ โครงการ ก็ดำเนินการใกล้จะเสร็จ
แล้วครับ ในส่วนถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๓ ก็รอส่งมอบงานอยู่ครับ และประปาหมู่ที่ ๑๗ ก็ดำเนินการอยู่
ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมิน ด้วงทอง
นายกเทศมนตรี ฯ

ครับก็แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เป็นโครงการต่อเนื่องและโอนมา ตำบลเรา ได้มา ๒ โครงการ เพราะเราเป็นตำบลใหญ่ นายกได้ประสานของงบประมาณมา ล่าสุดผมได้ไปประสานกับจังหวัดมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่ามีงบประมาณมาให้อีก และเป็นโครงการละไม่เกิน ๕ แสนบาท ผมขอฝากสมาชิกทุกท่านให้ไปประสานกับผู้นำชุมชนว่าโครงการใหม่นี้จะลงตรงไหนอย่าให้ไปซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีอยู่ และประสานกองช่างช่วยออกไปสำรวจร่วมกันจะได้ไม่มีปัญหา เพราะทั้งหมดมี ๑๐ โครงการ ๆ ละ ๕ แสนบาท งบประมาณทั้งหมด ๕ ล้านบาท ส่วนตำบลอื่น ๆ ก็ได้ เพราะโครงการนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ส่วนที่ทำในแผนปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ นั้นเป็นโครงการใหญ่ และท้องถิ่นจังหวัดก็แจ้งว่าโครงการใหญ่ไม่ค่อยแน่นอน จึงกระจายโครงการเล็กๆ นีมาก่อน ส่วนตำบลอื่น ๆ ก็แบ่งให้ไปตามส่วน เราเป็นเจ้าภาพทางงบประมาณ เราจะได้เยอะกว่าคลองตรงไหนที่ยังไม่เชื่อมถึงกันก็ขุดให้เชื่อมถึงกันเพื่อที่จะส่งน้ำให้ได้ทั่วถึง ที่เราได้งบประมาณตัวนี้มาถึงือเป็นความโชคดีของประชาชน ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับตำบลของเรา เพราะเราเป็นตำบลใหญ่ และเป็นพื้นที่หลักในการปลูกข้าวหอมมะลิและปลูกเยอะที่สุดในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ประสานกับผู้ใหญ่บ้านที่จะขุดให้พื้นที่ตรงกันจะได้ไม่มีปัญหา และฝากให้ผู้ใหญ่แต่ละหมู่บ้านทำประชาคมมาให้ผม เพื่อที่จะได้ทำโครงการส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ เพราะโครงการเป็นโครงการเร่งด่วน ก็ฝากทุกท่านช่วยเร่งสำรวจและทำประชาคมส่งให้เทศบาลตำบลนาหนองไผ่โดยด่วน และอีกโครงการที่เป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๖๖ โครงการถนนลาดยางทับคอนกรีต งบประมาณ ๙ ล้านบาท จากบ้านกระเบื้องถึงบ้านขวาวโค้งและจากบ้านกระเบื้องถึงบ้านแคน หมู่ที่ ๗ อันนี้ก็อยู่กับสภาจังหวัด เขากำลังประสานงานให้อยู่ว่าจะได้ปี ๒๕๖๕ หรือ ปี ๒๕๖๖ ก็รอดูก่อน ครับ วาระที่ ๓.๔ เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของ หมู่ที่ ๗ , ๘ , ๙ ในวันที่ผมได้เชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน มาเข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดที่จะเตรียมการจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ และขอให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ประสานกับคณะกรรมการจัดงานด้วยการเบิกเงินค่าใช้จ่ายงานประเพณี นั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง และให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนรายละเอียดในการจัดงาน ขอเชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ

นายชยพล รากแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดในการจัดให้ทุกท่านได้ทราบ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมจะประสานกับ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอีกครั้งเพราะการจัดงานครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควร กำหนดการที่จะจัดงานก็มีดังนี้ ครับ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นการเชิญบายศรี และแห่บายศรี ส่วนประธานเชิญบายศรีทางคณะกรรมการจัดงาน จะเชิญท่านนายอำเภอชุมพลบุรีมาเป็นประธาน ในการถือขันบายศรีนำไปถวายพระพุทธรูป จากนั้นก็จะเป็นการรำถวายพระพุทธรูป ส่วนนางรำก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจร่วมกันรำถวาย จากนั้นก็จะมีมหรสพสมโภชตลอดคืน ส่วนวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ขบวนผ้าป่าชุมชนจาก ๔ หมู่บ้าน นำมาถวายทอด ณ วัดยางบ่อภิรมย์ ถวายผ้าป่าเสร็จกลางวันก็มีกันตรึมแสดงตลอดทั้งวัน ส่วนรายละเอียดในการจัดการก็มีตามนี้ครับ ผมขอฝาก ผู้อำนวยการกองการศึกษาด้วยนะครับเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่าย และขอฝากทุกท่านและท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

น.ส.ณัฐชยาภรณ์ แผงเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

คะ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ท่านหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านคะ สืบเนื่องจากที่ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๘ ได้แจ้ง เรื่องจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ หมู่ที่ ๗,๘,๙ ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเทศบาลจะไปร่วมเก็บรายละเอียดร่วมกันเพื่อให้งานลุล่วงและสำเร็จ ในส่วนของเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่ตั้งไว้ในงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ที่ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เราต้องมาดูในการดำเนินการจัดงานว่า

การตั้งเบิกนั้นต้องดูเนื้องานก่อนนะคะ และเมื่อบ้านอื่นมาขอเราก็จะจัดสรรบ้านอื่นด้วย ดังนั้นจึงเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ

นายสมิน ด้วงทอง
นายกเทศมนตรี ฯ

ครับผมก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องงานประเพณี ในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานประเพณี ผมอยากให้หมู่บ้านที่จะจัดงานประเพณี งานประจำปี ให้เอาเข้าแผนเพื่อที่จะตั้งไว้ในเทศบัญญัติ เวลามีการเบิกจ่ายจะได้ง่ายและไม่ผิดระเบียบ ฉะนั้นผมก็ฝากด้วยนะครับ แต่ต้องเป็นงานประเพณีที่จัดต่อเนื่องทุกปีนะครับถึงจะเรียกว่างานประเพณี

วาระที่ ๓.๕ บ้านขวาวโค้งหมู่ที่ ๔ ขอแยกหมู่บ้านอันนี้ก็ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ไปประสานขอแบบฟอร์มและรายละเอียดหลักเกณฑ์จากอำเภอส่วนสภาเราเพียงสนับสนุนไม่มีอำนาจในการจัดการ ต้องให้ฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

วาระที่ ๓.๖ เรื่องคำพิพากษาเรื่องความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔(ท่าเลทุ่งเลิงใหญ่) เพราะคดีสิ้นสุดจากกรณีบุกรุกที่ทุ่งเลิงใหญ่เพราะศาลไม่รับอุทธรณ์ ตัดสินแล้วจึงมีหนังสือออกมาให้แก่ผู้บุกรุกเป็นจำเลยทั้งหมดและเป็นผู้ต้องหาทั้งหมด จึงฝากบอกผู้ใหญ่และชาวบ้านในเขตนั้นอย่าเข้าไปตัดไม้ไม่ว่าจะมีความผิดจริงฝากบอกท่านสมาชิกสภาและผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย และอีกเรื่องหนึ่งฝากท่านประธานสภาเรื่องออกรังวัดที่สาธารณะประโยชน์หรือจะรอไปก่อน เชิญท่านประธานสภา ครับ

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับท่านนายก ในระเบียบวาระที่ ๓ เสนอเพื่อทราบ คือโครงการจ่ายขาดจากจังหวัด ๑๐ โครงการกระผมมีข้อคิดเห็นว่า อาจจะนำมาขุดคลองให้ต่อเนื่องให้เสร็จไปเลย ไม่ว่าจะขุดฝั่งไหนก็ตามผมอยากให้ทำต่อกันให้เสร็จ จากบ้านโนนตาปิง ไป บ้านโนนมะเขือ หรือจะขุดจากบ้านกระเบื้องไป บ้านโนนอารมย์ ก็ฝากท่านสมาชิกสภาด้วยนะครับ ท่านนายกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง เชิญท่านนายกครับ

นายสมิน ด้วงทอง
นายกเทศมนตรี ฯ

บางหมู่บ้านไม่มีหนองน้ำ แต่มีคลองก็สามารถทำได้ในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท เพราะเป็นการแก้ไขระบบน้ำเหมือนกัน ครับ

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผมได้ลงพื้นที่สูบน้ำปีที่แล้วผมได้เห็นปัญหาหลายจุด กรณีคลองน้ำตื้นเขิน ฉะนั้นเมื่อจบตัวนี้มาผมฝากสมาชิกและผู้นำชุมชนได้คุยกันให้เข้าใจว่าเราจะขุดตรงไหนจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง ครับ และกรณีทุ่งเลิงใหญ่ เราจะปรึกษาหลายๆ ฝ่ายว่าเราจะออกรังวัดเพื่อขอหนังสือสำหรับที่หลวง เลยหรือไม่ หรืออย่างไร ต้องดูก่อนเพราะถ้าเราไม่ออกหนังสือสำหรับที่หลวง รองรับไว้ถ้ามีโครงการใหญ่ๆ มาเราก็จะดำเนินการไม่ได้ หรือท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวทุ่งเลิงใหญ่ มีไหมครับ ท่านสมาชิกทุกท่านมีไหมครับ ยังไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ ๔.๑ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ (ป.๘๔-๑) (แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์) โดยหัวหน้าแขวงการทางชนบทจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ท่านติดโควิดมาชี้แจงด้วยตนเองไม่ได้ จึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงแทน ขอเชิญครับ

นายทักษิณ แจ่มใส
ผู้อำนวยการกองช่าง ฯ

เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านหัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้รับหนังสือจากหัวหน้าแขวงการทางชนบทจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่พอได้รับหนังสือ ทางสภาก็ได้เปิดประชุมสภาก่อนเลยไม่ทัน วันนี้ผมก็ได้ประสานกับท่านหัวหน้า สมศักดิ์ มีสิทธิ์ ท่านก็ติดโควิดมาไม่ได้ จึงมอบให้ผมเป็นผู้ชี้แจงแทนนะครับ ก็จะเป็นเรื่องขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ ปุทธศักราช ๒๕๘๔ (ป. ๘๔-๑) สิ่งที่ส่งมาด้วยก็มีแผนที่ ผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆ ดังนี้ โดยมีมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่ากรณีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มีส่วนที่กรมทางหลวงชนบทจะต้องถือปฏิบัติ โดยให้ส่วนราชการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) และให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมคำขออนุญาตของหน่วยงานของรัฐในสังกัดให้ครบถ้วน เพื่อส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต่อไป ทั้งนี้หากปรากฏว่ามีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กับทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น ครั้นในกรณีนี้ละครับที่ทางแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ยังไม่ได้ขออนุญาต ดังนั้นแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์จึงได้สำรวจตรวจสอบ สะพาน และถนน และคอสะพาน ของกรมทางหลวงชนบทที่ก่อสร้างเสร็จ และเป็นเขตรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสะพานชุมชนสาย สร.๐๑๒ สะพานใหม่มาหนองไผ่ - กระโพ กระโพ - หนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี - ท่าตุม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจากการตรวจสอบสะพานพบว่าอยู่ในพื้นที่จัดสรรภูดิน ที่ต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ซึ่งคำว่าพื้นที่จัดสรรภูดิน นั้น คือพื้นที่จากจังหวัดนครราชสีมา ถึง อำเภอท่าตุมซึ่งเป็นพื้นที่สันเขา สูง ต่ำ ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่จัดสรรภูดิน ฉะนั้นแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ แต่ยังคงเอกสารประกอบการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างถนนอันจะเป็นการสร้างความเจริญในท้องถิ่น อำนวยความสะดวกในการขนส่งผลิตผล ทางภาคเกษตร และการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ยกกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชนบทได้ดียิ่ง ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตกรมป่าไม้ถูกต้องตามข้อกำหนดจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่ ดำเนินการดังนี้

๑. นำเรื่องการขออนุญาตเข้าที่ประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสรุปประเด็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างถนนและเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ ปี พุทธศักราช ๒๕๘๔ (ป.๘๔-๑) ของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

๒. จัดส่งเอกสารการประชุมไปยังแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเสนอในการขออนุญาตต่อไป ให้ทุกท่านดูตามแผนที่ ที่ส่งให้ทุกท่านดูนะครับ ระยะทางจากบ้านกระโพ ถึงบ้านกระสัง ระยะทาง ๗ กิโลเมตร ใครที่ผ่านไป ผ่านมาก็จะรู้นะครับ ฉะนั้นแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เพื่อแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์จะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อซ่อมแซมถนน - สะพาน ต่อไป ผมขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้ ครับ

นายเพลิน สร้อยแสน
ประธานสภาเทศบาล

ก็ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการกองช่าง นะครับ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ขอขอบคุณมากครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อจะเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณีที่ทาง ผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบาย มีไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม นะครับในการให้ความเห็นชอบของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ (ป.๘๔-๑) ผมขอมติครับ ยกมือครับ

มติที่ประชุม ฯ

มติที่ประชุมเห็นชอบ ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน และลาประชุม ๑ ท่าน เนื่องจากติดโควิด

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายเพลิน สร้อยแสน
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องการขึ้นทะเบียน นสร. หมู่บ้านไต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน นสร. ก็ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับและยื่นคำร้องมายังเทศบาลตําานหนองไผ่ ปีหน้าทางเทศบาลจะได้จะตั้งบออกรังวัดที่ นสร. ทั้งตำบลที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน นสร. รวมทั้งทุ่งเลิงใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ให้สำรวจและแจ้งทางเทศบาลมานะครับ

วาระที่ ๕.๑ เรื่องงบจ่ายขาดเงินสะสมจากจังหวัดที่ท่านนายกได้งบประมาณมา เพราะเป็นโครงการเร่งด่วน จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ประสานผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านว่าเราจะดำเนินการตรงจุดไหนถ้าเป็นไปได้ หลังเลิกประชุมวันนี้ผมอยากให้สมาชิกแต่ละเขตลงพื้นที่สำรวจให้เสร็จภายในวันนี้เลยนะครับ เพราะท่านนายกจะนำเอกสารไปส่งจังหวัดวันศุกร์ ให้ประสานผู้ใหญ่บ้านและลงไปดูพื้นที่ด้วยกันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง ช่วงบ่ายให้ลงพื้นที่เลยนะครับ แยกเป็น ๒ ชุด ทั้ง ๒ เขตสำรวจให้แล้วเสร็จในวันนี้เลยนะครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ วาระอื่นๆ เชิญ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านจิน บุญพอก เชิญครับ

นายจิน บุญพอก
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้ลงไปดูคลองส่งน้ำที่เราได้ทดลองสูบ ปรากฏว่าทดลองสูบแล้ว ยังมีรอยรั่วอยู่หลายแห่งซึ่งทางผู้รับเหมาก็ทำเสร็จแล้วและจ่ายค่าแรงไปหมดแล้วแต่คลองยังรั่วอยู่ผมก็จะประสานให้ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ

นายเพลิน สร้อยแสน
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ เหมาะดี
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑

ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรีที่แจ้งให้เราทราบ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน สท.สมพร เหมาะดี เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนดังนี้ครับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ฝากมาถามเรื่องซ่อมคลองส่งน้ำมาถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางเทศบาลเลย เพราะผู้ใหญ่ได้นำเงินไปจ่ายค่าวัสดุ แต่ยังไม่พอ ทางร้านขายวัสดุเขาก็ถามว่าจะจ่ายเขาเมื่อไหร่ เพราะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ออกค่าใช้จ่ายไปก่อนแต่ก็ยังไม่พอ และผมก็ได้ถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ว่าทำไมไม่ส่งบัญชี รายรับ - รายจ่าย ในการสูบน้ำ แต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าทำไมต้องแจ้งเพราะเงินค่าน้ำที่ออกไปยังไม่ได้รับ ผมก็มีเรื่องจะนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายเพลิน สร้อยแสน
ประธานสภาเทศบาล
นายถนัด หอมเนียม
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒

เชิญท่าน สท.ถนัด หอมเนียม เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายถนัด หอมเนียม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ท่านประธานครับ คลองที่ขุดด้านตะวันออกของท่าเล ตอนนี้นำดินพังลงมาทับคลอง จนจะเป็นสภาพคลองเต็มแล้วครับเพราะน้ำมันไม่ไหลไปที่อื่น น้ำมันไหลลงคลองทำให้สภาพคลองตอนนี้ตื้นเขินขบที่ขุดไป ๕ แสบบาท ยังไม่ถึงฤดูฝนเลย คลองก็จะตื้นเหมือนเดิมแล้วครับ ฝากกองช่าง ด้วยนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไร และอีกเรื่องครับ คือสถานีสูบน้ำบ้านยางอยากจะเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่เพราะอันเก่ามันพังชำรุดถึงหน้าฝน หรือ ช่วงสูบน้ำผมเกรงว่าจะสูบน้ำไม่ได้ ฉะนั้นช่วงนี้ผมอยากเปลี่ยนสายไฟให้แล้วเสร็จก่อนถึงฤดูทำนา ก็ฝากกองช่างช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายเพลิน สร้อยแสน
ประธานสภาเทศบาล
นายสมิน ด้วงทอง
นายกเทศมนตรี

เชิญครับท่านนายกเทศมนตรี ตอบเรื่องของท่าน สท.สมพร เหมาะดี และ ท่าน สท.ถนัด หอมเนียม เชิญครับ

ครับ ผมอยากทราบว่าเงินค่าซ่อมคลองของหมู่ที่ ๑๐ เป็นงบเก่าหรืองบใหม่ครับ ก็ให้ทำบัญชีมารายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นงบประมาณเท่าไร ส่วนคลองที่รั่วใหม่นั้น ก็ให้กองช่างไปสำรวจดูว่ารั่วตรงไหน เราจะได้แจ้งให้ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ต่อไป และอีกเรื่อง คลองบ้านโนนตาบึง ท่าเลทุ่งดอกกรัก อันนี้ให้กองช่างไปดูจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้นำน้ำไหลลงคลอง หากไปขุดเป็นทางน้ำให้นำน้ำไหลลงสระจะได้แก้ปัญหาไม่ให้นำน้ำไหลลงคลอง ก็ฝากให้กองช่างไปดูแลแก้ไขด้วย ครับ

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล
นายทันใจ จำปางาม
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑

ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญท่าน สท.ทันใจ จำปางาม
เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายทันใจ จำปางาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ ผมมีเรื่องนำเสนอและนำเสนอ ดังนี้ครับ คือ
เรื่องไม้ยูคา ทำเลทุ่งดอกกรักครับ ผมอยากให้ประมูล หรือขาย เพื่อนำรายได้เข้าเทศบาลครับ เพราะ
ตอนนี้ไม้ยูคาที่ทำเลทุ่งดอกกรัก ถูกขโมยตัดเป็นจำนวนมาก จนจะหมดแล้วครับ ผมคิดว่าถ้าเราขายหรือ
เปิดประมูล ถึงจะได้ไม่น้อยหรือมาก ก็ยังดีกว่าปล่อยให้คนมาขโมยตัดนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ เรื่องไม้ยูคาที่ทำเลทุ่งดอกกรักนี้ก็ปัญหามานาน เรื่องเล็กน้อย
น้อย ผมว่าจะปรึกษากับทุกส่วนว่าเราจะเอาแบบไหน เพราะก็เหลือไม้เยอะได้น้อยได้มากก็ยังดีกว่า
ปล่อยให้เขาขโมย ก็คงจะทำแบบประมูลนะครับ ผাগท่านนายกด้วยนะครับเรื่องไม้ยูคา จะออกหนังสือ
แจ้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ทราบต่อไปครับ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับท่านหัวหน้า
สำนักปลัด

นางสาวปราณีต สุดาปัน
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมี
เรื่องนำเสนอเกี่ยวกับงานป้องกัน ๗ วันอันตราย คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง
การตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตำบลนาหนองไผ่ของเรา ซึ่งปีนี้เรากำหนดไว้ ๓ จุด เหมือนเดิมนะคะ และอีก
เรื่องหนึ่งคะ คือทางสำนักป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ของเราได้ดำเนินการเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าซึ่งหมดวาระ นะคะ คณะกรรมการ อปพร. วาระคราวละ ๒ ปี นะคะ
ซึ่งผลการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ก็เลือกประธาน อปพร. รองประธาน เหมัญญิก และเลขา
และกรรมการ ทั้งหมดดังนี้คะ

๑. ประธาน อปพร. คือ นายอำนาจ บุญใส
๒. รองประธานคนที่ ๑ คือ นายพัลลพ บุญผาโต
๓. รองประธานคนที่ ๒ คือ นายแดง บุญโสม
๔. เหมัญญิก คือ นายทวีโชค บัวพา
๕. เลขานุการ คือ นายสนธิ ทับสุข
๖. ผู้ช่วยเลขานุการ คือ นายสมคิด ชินภาพ

และคณะกรรมการอีก ๕ คน ประกอบด้วย

๑. นายสุเทพ บุญเปี่ยม
๒. นายชัย หอมมาลา
๓. นายอภิปราย สายน้อย
๔. นายบุญส่ง จิตคง
๕. นายกฤษ โพนนอก

ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ ท่าน ก็จะได้ประสานกับทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันและเทศบาลในการจัดตั้งจุดตรวจและ
เรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ต่อไปคะ และเราก็จะไปช่วยบริการในงานประเพณีสงกรานต์
ที่บ้านยางบ่อภิรมย์ หมู่ที่ ๘ ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ

นายเพลิน สร้อยเสน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม ฯ

ขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ


- ไม่มี -


นายเพลิน สร้อยเสน ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ผมขอปิดประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวีโชค บัวพา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

- เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง


(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทันใจ จำปางาม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่


(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจฯ
(นายถนัด หอมเนียม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจฯ
(นายสมพร เหมาะดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจฯ
(นายภาคภูมิ ภูมิสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจฯ
(นายสาย สุกีมานิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจฯ
(นายสนั่น บุญขาว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

(ลงชื่อ)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ
(นางนงนุช บุญประถัมภ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

- รายงานการประชุมนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ได้รับรองรายงานการประชุม ใน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗เดือน พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๕ นี้แล้ว

(ลงชื่อ)


(นายเพลิน สร้อยเสน)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่